



ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า
เรื่อง นโยบาย “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อ ดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตน “เป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า ข้าพเจ้า นายอภิชาติ ภัคทีสาร นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนาซ่า จึงขอประกาศเจตนารมณ์นโยบาย “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า “เป็นหน่วยงานที่คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของรัฐทุกคน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”

๒.คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าทุกคน ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๓.กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับของขวัญและของกำนัลตามปกติประเพณีนิยม ธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นปกติ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

๔.คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่ามีหน้าที่ แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

อภิชาติ

(นายอภิชาติ ภัคทีสาร)

นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนาซ่า